



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 21 พฤษภาคม 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ระยองเตรียมกระจาย'สับปะรด' ส่วนเกินออกนอกพื้นที่แก้ราคาตก	ผู้จัดการรายวัน
2. งบเกษตรดันศก.หมุนเวียนแสนล้าน ชับเคลื่อนผ่าน15นโยบาย-สร้างรายได้...	ข่าวสด
3. 4ปีแก้โจทย์ใหญ่ภาคเกษตร'เสริมรายได้-ลดหนี้-เพิ่มสินเชื่อ'	กรุงเทพธุรกิจ
4. แนะนำเกษตรกรปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสแข่งขัน-เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก...	แนวหน้า
5. ภาพข่าว: ลงนามบันทึกความร่วมมือ	มติชน
6. แนะนำผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร ปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล ...	มติชน
7. Reaping growth from farming ..	The Nation
8. อ่างทองเริ่มต้นฤดูกาลผลิตเกษตร โชว์ศูนย์เรียนรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่	เดลินิวส์
9. ร้อง'ปปช.'พินิจลัทธิบอร์ตจัดสรรนมเอื้อพวกพ้อง	ไทยโพสต์
10. ภาพข่าว: เคียงข้างเกษตรกรไทย	สยามรัฐ
11. รัฐเร่งดันราคาปาล์มให้เกษตรกร คลอดเกณฑ์บังคับโรงสกัดม.ย.นี้	ผู้จัดการรายวัน
12. ขอดเกล็ดประมง(พื้นบ้าน)ไทย ชาวประมงได้อะไรจาก...ไอยูยู	คม ชัด ลึก



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

หัวข้อ : ระยองเตรียมกระจาย‘สับปะรด’ ส่วนเกินออกนอกพื้นที่แก้ราคาตก

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 2651 หน้า : 4(ล่างซ้าย)

ระยองเตรียมกระจาย‘สับปะรด’ ส่วนเกินออกนอกพื้นที่แก้ราคาตก

ผู้จัดการรายวัน 360 – จังหวัดระยองเตรียมแผนกระจายสับปะรดส่วนเกินกว่า 9,000 ตัน ออกนอกพื้นที่ แก้ราคาตกช่วงผลผลิตพีค

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการเข้าร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์และความก้าวหน้า การเตรียมการบริหารจัดการผลผลิตสับปะรดของจังหวัดระยอง กับผู้ว่าราชการ จังหวัด ผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนเกษตรกร พบว่า ปัจจุบัน จังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดประมาณ 2,900 ราย พื้นที่เก็บเกี่ยวรวม 37,000 ไร่ โดยผลผลิตออกสู่ตลาดมากประมาณ 87,700 ตัน ซึ่งขณะนี้มีเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรดมาแจ้งขึ้นทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัดระยองจำนวน 850 ราย โดยผลผลิตของเกษตรกรที่แจ้งขึ้นทะเบียนจะออกสู่ตลาดมากประมาณ 23,000 ตัน และมีผลผลิตสับปะรดส่วนเกินประมาณ 9,200 ตัน

อย่างไรก็ตาม ทางจังหวัดระยองได้เตรียมแผนกระจายผลผลิตส่วนเกิน จำนวน 9,200 ตัน ออกนอกแหล่งผลิต ซึ่งจะเน้นดำเนินการแก่เกษตรกรที่มาขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานเกษตรจังหวัด จำนวน 850 ราย โดยรับซื้อจากเกษตรกรใน ราคาหน้าตลาด พร้อมมอบหมายสำนักงานเกษตรจังหวัดนัดหารือกับเกษตรกร เพื่อวางแผนการผลิตและช่วงเวลาเก็บเกี่ยว ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์ จังหวัด ในการวางแผนหาตลาดปลายทาง โดยจะต้องคาดการณ์ด้วยว่าเจ้าหน้า ผลผลิตจำนวน 9,200 ตัน ไปยังช่องทางต่างๆ ในปริมาณเท่าใด ซึ่งขณะนี้ทางสวน หนุนชู่ได้เสนอรับซื้อผลผลิตแล้วสัปดาห์ละ 1.5 ตัน

นอกจากนี้ ทางพาณิชย์จังหวัด จะพิจารณาดำเนินการตามมติคณะกรรมการ นโยบายและพัฒนาสับปะรดแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2561 ในกรณีที่ต้องการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) และทางอุตสาหกรรมจังหวัดจะร่วมกับสหกรณ์จังหวัด ประสานโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ในจังหวัดเพื่อขอเปิดจุด จำหน่ายสับปะรด (ชั่วคราว) บริเวณพื้นที่โรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรม ในลักษณะ CSR และมีสหกรณ์จังหวัด เป็นผู้สนับสนุนการกระจายผลผลิตผ่านเครือข่าย สหกรณ์ไปยังพื้นที่ต่างๆ และประสานเพื่อนำสับปะรดไปจำหน่ายที่ตลาด อ.ต.ก. กรุงเทพฯ โดยสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.ortokor.com ซึ่งมีบริการสั่ง ซื้อผ่านเว็บไซต์ และบริการจัดส่ง อ.ต.ก. ดิลเวอร์อีกด้วย ขณะนี้ที่ปศุสัตว์จังหวัด จะได้พิจารณาให้นำสับปะรดไปผลิตเป็นอาหารสัตว์เพิ่มเติม และขอความร่วมมือ หน่วยงานต่างๆ ส่งเสริม สนับสนุน มีการจัดแคมเปญ Smile Pineapple และ เชิญชวนประชาชนหันมาร่วมบริโภคสับปะรด ซึ่งจังหวัดระยองจะจัดงานเทศกาล ธรณรงค์การบริโภคสับปะรดในช่วงดังกล่าวต่อไป.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ข่าวสด

หัวข้อ : งบเกษตรต้นศก.หมุนเวียนแสนล้าน ขับเคลื่อนผ่าน15นโยบาย-สร้างรายได้พุ่ง3หมื่นล.

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 10036 หน้า : 5(บน)

งบเกษตรต้นศก.หมุนเวียนแสนล้าน ขับเคลื่อนผ่าน15นโยบาย-สร้างรายได้พุ่ง3หมื่นล.

ศก.ซึ่งงบศก.ปี 60 กว่า 4.2 หมื่นล้าน ขับเคลื่อนผ่าน 15 นโยบาย สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่ากว่าแสนล้านบาท หรือ 2.65 เท่าของงบประมาณสร้างรายได้เกษตรกร 3 หมื่นล้านบาท หรือ 0.5-1.0 เท่าของสินค้า

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า นโยบายการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2560 ที่เน้นการยกระดับมาตรฐานการเกษตรสู่ความยั่งยืน โดยขับเคลื่อนผ่านนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย วงเงิน 42,866 ล้านบาท คือ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐานพัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

งบประมาณดังกล่าว ทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมูลค่า 113,521 ล้านบาท หรือ 2.65 เท่าของเงินงบประมาณ แบ่งเป็นด้านการผลิต 79,647 ล้านบาท จากค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์จากโครงการลงทุนก่อสร้าง เช่น การสร้างระบบกระจายน้ำ การปรับปรุงแหล่งน้ำ การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การ

ก่อสร้างโรงเรียน และค่าครุภัณฑ์ต่างๆ ที่จะส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าวัสดุและสินค้าวัสดุเกี่ยวเนื่องในระบบห่วงโซ่อุปทานที่ต่อเนื่อง

ด้านรายได้ 33,874 ล้านบาท จากค่าจ้างแรงงานในโครงการต่างๆ ของเกษตรกร เช่น ค่าวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ซึ่งจะกลายเป็นรายได้ของแรงงาน/เกษตรกร ที่จะถูกนำไปใช้จ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้า/ธุรกิจชุมชนที่ต่อเนื่อง

นอกจากนี้ สร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกร มูลค่ารวม 9,360 ล้านบาท จากโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 4,171 ล้านบาท การตั้งธนาคารสินค้าเกษตร 117 ล้านบาท ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 4,864 ล้านบาท การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 28.00 ล้านบาท การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP 175 ล้านบาท ตลาดสินค้าเกษตร 3.46 ล้านบาท ลดต้นทุนการผลิตโครงการธนาคารสินค้าเกษตร 938 ล้านบาท การช่วยเหลือด้านหนี้สิน กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร 736 ล้านบาท ชำระหนี้แทนเกษตรกร 126 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินเกษตรกร มูลค่า 2.5 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 4ปีแก้โจทย์ใหญ่ภาคเกษตรเสริมรายได้-ลดหนี้-เพิ่มสินเชื่อ

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 10833 หน้า : 1(ซ้าย), 6



4ปีแก้โจทย์ใหญ่ภาคเกษตร 'เสริมรายได้-ลดหนี้-เพิ่มสินเชื่อ'

● **ยุพิน พงษ์ทอง**
กรุงเทพฯธุรกิจ

4 ปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว ทำให้ภาวะเศรษฐกิจภาคเกษตรที่วัดจากจีดีพี ด้านการเกษตรลดลง 0.82 % ขณะที่หนี้สินเกษตรกรยังเพิ่มขึ้น จึงยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาต่อไป

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.)

กล่าวว่า จีดีพีภาคการเกษตรมีทิศทางลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557- 2559 หรือลดลงเฉลี่ย 0.82% ต่อปี โดยในปี 2557 มีมูลค่าอยู่ที่ 658,726 ล้านบาท ลดลงเป็น 602,304 ล้านบาท ในปี 2559 และเพิ่มขึ้นเป็น 639,925 ล้านบาท ในปี 2560 ซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงต่อเนื่องยาวนาน และภาวะเศรษฐกิจโลกและสถานการณ์การค้าโลกที่ชะลอตัว ทำให้ราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกลดลง แต่ในช่วงปี 2560 สถานการณ์การผลิตทางการเกษตรโดยทั่วไปเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ จีดีพี เกษตรขยายตัว 6.25% โดยเฉพาะการผลิตข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแถบภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบน แม้ในช่วง



“ ภาระหนี้สินครัวเรือนเกษตรกร พบว่าขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา คิดเป็น 6.69% ”
วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข

ปลายปี หลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้และภาคอีสาน จะเกิดปัญหาน้ำท่วม แต่เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วไม่กระทบต่อการผลิตทางการเกษตรมากนัก

ด้านรายได้ครัวเรือน 2557- 2560 เกษตรมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3.09% ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงปี 2557 - 2558 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในขณะที่ยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินของครัวเรือน มีอัตราการเติบโต 7.19% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างการทำงานประจำ และธุรกิจค้าขายให้บริการของสมาชิกครัวเรือน 2557- 2560 เกษตรมีรายได้เงินสดทางการเกษตรเพิ่มขึ้น

อย่างต่อเนื่อง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 3.09% ซึ่งชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วงปี 2557 - 2558 เนื่องจากผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งในขณะที่ยังมีหนี้สินจากการกู้ยืมเงินของครัวเรือน มีอัตราการเติบโต 7.19% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการรับจ้างการทำงานประจำ และธุรกิจค้าขายให้บริการของสมาชิกครัวเรือน

ทั้งนี้เมื่อหักค่าใช้จ่ายด้านการเกษตร และรายจ่ายครัวเรือนด้านการบริโภคที่ชะลอตัวลงเล็กน้อยในช่วง 4 ปี รวมถึงรายจ่ายด้านการอุปโภคที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือนแล้ว พบว่าครัวเรือนเกษตรกรมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ หรือ เงินออมเบื้องต้นเพิ่มสูงขึ้น โดยในปี 2560 มีจำนวนเฉลี่ย 66,100 บาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : 4ปีแก้โจทย์ใหญ่ภาคเกษตรเสริมรายได้-ลดหนี้-เพิ่มสินเชื่อ

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 10833 หน้า : 1(ซ้าย), 6

ต่อครัวเรือน

ขณะที่ภาระหนี้สินของครัวเรือนเกษตรพบว่ามียอดตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในอัตราเฉลี่ยช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คิดเป็น 6.69% สอดคล้องกับภาระหนี้สินของครัวเรือนไทย จากผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน โดยพบว่าปัจจุบันครัวเรือนเกษตรมีหนี้สินปลายปีเฉลี่ย 123,454 บาทต่อครัวเรือน ซึ่งนำไปใช้เพื่อการซื้อปัจจัยการผลิตทางการเกษตรสูงสุด 34.60%

รองลงมาใช้เพื่อจ่ายค่าจ้างแรงงานซ่อมหรือซื้อเครื่องจักรกลเกษตรและจ่ายค่าเช่าที่ดิน 22.60% ส่วนสินเชื่อที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเกษตรส่วนใหญ่ครัวเรือนใช้จ่ายเพื่อ

ซื้อสินค้า บริการต่างๆ 21.28% นอกจากนี้หนี้สินที่กู้ยืมมาก็จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปในครัวเรือน โดยพบว่ามียอดตราเติบโตสูงที่สุดในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา ตามการเปลี่ยนแปลงค่าครองชีพที่สูงขึ้น 16.38 % ส่วนที่เหลือเป็นการกู้ยืมมาเพื่อใช้หนี้สินเดิมซึ่งในปัจจุบันจะมีลักษณะเป็นหนี้หมุนเวียนปีต่อปี คิดเป็นร้อยละ 3.43 และกู้ยืมมาใช้ในการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 1.71

สำหรับแนวโน้ม-ทิศทาง ปี 2561 คาดว่าในปี 2561 ครัวเรือนเกษตรยังคงมีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากกิจกรรมทางการเกษตรที่คาดว่าจะมีรายได้เงินสดเกษตรเฉลี่ย 164,614 บาทต่อครัวเรือน และรายได้เงินสดนอกการเกษตร 153,500 บาทต่อครัวเรือน เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดของครัวเรือนแล้ว เงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ยังคงเพิ่มขึ้นเป็น 71,443 บาทต่อครัวเรือน ทั้งนี้ยังต้องพิจารณาทิศทางข้อมูลตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจอื่นในปี 2561 ประกอบด้วย เช่น ดัชนีราคา ผลผลิตจีดีพี ค่าเงินเฟ้อ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามคาดว่าความต้องการสินเชื่อของครัวเรือนเกษตรยังคงเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการผลิตด้านการเกษตร และค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของครัวเรือน แต่ทั้งนี้การที่ครัวเรือนเกษตรมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้เพิ่มสูงขึ้น บ่งบอกถึงความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นด้วย



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า

ฉบับที่ : 13540 หน้า : 8(บน)

หัวข้อ : ณะเกษตรกรปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสแข่งขัน-เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้...

ณะเกษตรกรปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล

■ เพิ่มโอกาสแข่งขัน-เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

นายภูมิศักดิ์ ราชศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า สศก. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ร่วมกันวิเคราะห์ผลกระทบจากความร่วมมือระหว่างไทยและกลุ่มอาเซียนของจีน ที่อาจมีต่อเศรษฐกิจและเศรษฐกิจการเกษตรภาพรวม พบว่าผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย ธุรกิจ

SMEs โรงงาน ผู้ผลิต สามารถนำเสนอสินค้าแปลกใหม่ โดยการขายผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น ผู้บริโภคจากประเทศไทย สามารถซื้อของได้ถูกลง สินค้าราคาถูกจากจีนจะถูกนำเข้ามา สินค้าราคาถูกจากไทยก็ส่งออกได้

เกิดการจ้างงานในธุรกิจเกี่ยวกับ e-commerce เป็นจำนวนมาก และจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การขนส่งพัสดุ การสร้างคลังสินค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ การจ้างพนักงานขายหรือพนักงานบริการตามห้างร้านต่างๆ จะลดลง ส่วนผู้ประกอบการพ่อค้าคนกลาง หรือผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้าที่ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม จะถูกทดแทนด้วยธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลง

ส่วนผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตร ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ที่มีความสามารถในการ

ปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย จีน และทั่วโลก กรณีสินค้าทุเรียน มีผู้สั่งซื้อ 80,000 ผล ภายในเวลา 1 นาที จึงส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ในราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการขายภายในประเทศ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่ผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนั่นเอง นอกจากนี้ ทุเรียนจะถูกผลิตจากประเทศไทยส่งออก และมีกรขนส่งโดยจีน ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลง FTA ของอาเซียน+1 ดังนั้นสำหรับผลไม้ของไทยจึงเป็นโอกาสของไทยจะสามารถส่งออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์มติชน
หัวข้อ : ภาพข่าว: ลงนามบันทึกความร่วมมือ

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561
ฉบับที่ : 14680 หน้า : 7(ล่างขวา)



ลงนามบันทึกความร่วมมือ - ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรพร้อมด้วย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สศก. และ มก. ณ ห้องประชุม กำพล อดุลวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : แนะนำผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร ปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภค...

วันที่ : จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ฉบับที่ : 14680 หน้า : 7(ขวา)

นายภูมิศักดิ์ ราศรี ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเพียงถาวรวิเคราะห์ผลกระทบตลาดดิจิทัลที่มีต่อภาคเกษตรว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารดิจิทัล มีบทบาทสำคัญมากขึ้น สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ทำให้ผู้คนติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วและไร้พรมแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านธุรกิจการค้า เพราะสามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อมูลจากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Union : ITU) ได้รายงานสถิติเกี่ยวกับสถิติขั้นนี้การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่างๆ 176 ประเทศทั่วโลก ประจำปี 2560 พบว่า ประเทศไทยอยู่ในอันดับ 78 ของโลก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอาเซียน พบว่า ประเทศส่วนใหญ่มีระดับการพัฒนาที่ดีขึ้น

จากกระแสความร่วมมือด้าน Smart Digital Hub and Digital Transformation Strategic Partnership ระหว่างไทยกับ Alibaba ทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้วิเคราะห์ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจการเกษตรภาพรวมพบว่า ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจของไทย ธุรกิจ SMEs โรงงาน ผู้ผลิต

แนะนำผู้ประกอบการ SMEs เกษตรกร ปรับตัวสู่ตลาดดิจิทัล เพิ่มโอกาสเข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลกได้เร็วขึ้น

สามารถนำเสนอสินค้าแปลกใหม่ โดยการขายผ่านระบบออนไลน์ได้มากขึ้น ผู้บริโภคจากประเทศไทย สามารถซื้อของได้ถูกลง สินค้าราคาถูกจากจีนจะถูกนำเข้ามาก สินค้าราคาถูกจากไทยก็ส่งออกไป เกิดการจ้างงานในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ e-commerce เป็นจำนวนมาก และจะมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องใหม่ๆ เกิดขึ้น เช่น การขนส่งพัสดุ การสร้างคลังสินค้า และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้สำหรับการจ้างพนักงานขาย พนักงานบริการ ตามห้างร้านต่างๆ จะมีปริมาณการจ้างงานลดลง ส่วนผู้ประกอบการ พ่อค้าคนกลาง หรือผู้ส่งออก ผู้นำเข้าสินค้า ที่ดำเนินธุรกิจแบบดั้งเดิม จะถูกทดแทนด้วยธุรกิจออนไลน์ พฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคจะมีการเปลี่ยนแปลง จึงส่งผลทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ที่ผลิตสินค้าเหมือนกันจาก 2 ประเทศ เกิดการแข่งขันทางด้านต้นทุนและการค้าระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ส่วนผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจการเกษตร ถือเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs

และองค์กรเกษตรกร ที่มีความสามารถในการปรับตัวด้านเทคโนโลยีดิจิทัล จะมีโอกาสในการเข้าถึงตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น สามารถเข้าถึงผู้บริโภคทั้งในประเทศไทย จีน และทั่วโลก กรณีสินค้าทุเรียน มีผู้สั่งซื้อ 80,000 ผล ภายในเวลา 1 นาที จึงส่งผลให้ปริมาณการส่งออกทุเรียนของไทยเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ในราคาที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับการขายภายในประเทศ สามารถทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรรายใหม่ผลิตทุเรียนเพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องมีมาตรการในการควบคุมคุณภาพสินค้าเกษตร ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้บริโภคหรือผู้ซื้อนั่นเอง นอกจากนี้ ทุเรียนจะถูกผลิตจากประเทศไทย ส่งออก และมีการขนส่งโดยจีน ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลง FTA ของอาเซียน+1 ดังนั้นสำหรับผลไม้ออกของไทย จึงเป็นโอกาสของไทย จะสามารถส่งออกได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ The Nation

หัวข้อ : Reaping growth from farming MULTIPLIER EFFECT FROM GOVT SPENDING TO BOOST MONEY...

วันที่ : Monday 21 May 2018

ฉบับที่ : 55505 หน้า : 1B(Top), 4B

REAPING THE MULTIPLIER EFFECT FROM INVESTMENTS IN FARMING >> 4B

Reaping growth from farming

MULTIPLIER EFFECT FROM GOVT SPENDING TO BOOST MONEY FLOW

THE NATION

THAILAND'S Bt42.87-billion budget for agriculture has led to a money flow of about Bt113.52 billion in the economic system, according to the Office of Agricultural Economics (OAE).

Vinaroj Supsongsuk, OAE director-general, said that the multiplier effect of the government spending on 15 key agriculture-related policies could drive the flow of money to 2.65 times the actual amount budgeted and generate additional farm income.

Of these 15 policies a total of Bt42.87 billion is focused on five areas: upgrading agricultural standards for sustainability extending across water resource management, fishery standardisation, development of a rice seed centre, assistance on debts to agricultural cooperative members and the Pracha Rath farm development institute.

Others key areas include promotion to add product value, use of agricultural machines to replace workers, the organic agricultural product bank, a promotion system for large-scale farming, a learning centre to boost production efficiency for agricultural products, development of smart farming, agricultural area management under proactive agricultural plans, promotion of new agricultural theory, developing agricultural product markets and development of good agricultural practices (GAP).

Of the total money flow of Bt113.52 billion, about Bt79.65 billion comes from production of materials and related products in supply chains, as a result of equipment procurement in

construction projects including water distribution systems and improvement of water sources for greenhouses. About Bt33.87 billion came from wages in projects for farmers, such as the fees for instructors and travel allowances. Those wages are spent on household consumption, thus contributing to the income of shops and businesses in communities.

Another Bt9.36 billion is additional income for farmers from the Bt4.17-billion water resource management project.

The agricultural sector has seen higher potential through fishery standardisation, which has allowed the country to export more Thai fishery products to the European Union (EU) and non-EU markets.

As the programmes help reduce the production costs of farmers and food producers, increase promotion of products, or increase use of agricultural machines, sector incomes and profits are increased by 0.5-1.0 times.

Learning centres help boost the efficiency of producing agricultural products, while the smart farmers programme helps farmers become more self-reliant through learning about efficient production planning and making choices based on Agri-Map zones.

Activities or projects under the scheme aim to raise the capabilities of the agricultural sector and farmers. They are expected to increase farm incomes through improved quality, value-added products, and increased knowledge of production and distribution channels.

อ่างทองเริ่มต้นฤดูกาลผลิตเกษตร ไซวศูนยเรียนรูด้านเทคโนโลยีใหม่

ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ต.บ้านแห อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันก่อน พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ให้การต้อนรับ และมี นายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง กล่าวรายงาน รวมทั้งยังมี นายพีรวิชญ์ เจียรพิสิฐพงศ์ สหกรณ์จังหวัดอ่างทอง และส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนเกษตรกรและประชาชนที่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ในงานนี้กว่า 250 คน

นายสมพิศ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เปิดเผยว่า การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการด้านการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ และช่องทางการตลาด รวมทั้งแหล่งข้อมูล ตลอดจนการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง รวมถึงได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และใช้ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหาร

จัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสถานที่จัดงาน

โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านแห อ.เมืองอ่างทอง มี นางนงนุช คำคง เป็นเจ้าของศูนย์เรียนรู้ฯ มีเป้าหมาย คือ ลดต้นทุนการผลิตข้าว ตามกระบวนการโรงเรียนชาวนาจังหวัดอ่างทอง ด้วยการลดการใช้เมล็ดพันธุ์และสารเคมี ใช้ปุ๋ยเคมีคุณภาพตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิต และเพิ่มมูลค่า ทั้งนี้ พร้อมขยายผลระยะในอำเภอเมืองอ่างทอง ซึ่งมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 1,283 ราย พื้นที่ปลูกข้าว 25,729 ไร่

สำหรับภายในงาน มีผู้สนใจทั้งบุคลากรจัดสถานีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 5 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 การเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน สถานีที่ 2 ลดอัตราเมล็ดพันธุ์ สถานีที่ 3 ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมี สถานีที่ 4 ด้านประมง และสถานีที่ 5 เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ และได้รับการบริการด้านการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้เพื่อวางแผนการผลิต การเข้าถึงปัจจัยการผลิต บริหารจัดการความเสี่ยง และการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร

นอกจากนี้ยังมีบริการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการแสดง ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน.

ร้อง'ปปช.'ฟันมิลค์บอร์ด จัดสรรนมเอื้อพวกพ้อง

ไทยโพสต์ • เมื่อวันอาทิตย์ นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเปิดเผยว่า ตามที่คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม (มิลค์บอร์ด) ได้มีมติจัดสรรสิทธิการจัดจำหน่ายนมโรงเรียนให้โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนไปแล้วเมื่อวันที่ 5 พ.ค. โดยไม่ได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อแนะนำของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และไม่นำหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ที่มีลค์บอร์ดได้ออกประกาศไว้ตาม พ.ร.บ.โคนมและผลิตภัณฑ์นม พ.ศ.2551 มาประกอบการพิจารณาด้วย อันถือได้ว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบและอาจทุจริตต่อหน้าที่

นายศรีสุวรรณกล่าวว่า อีกทั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช.เคยมีหนังสือลงวันที่ 20 พ.ย.60 แจ้งไปยังรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ.ส.ค. และหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับ ดูแลควบคุม และตรวจสอบแล้ว โดยเฉพาะองค์ประกอบของคณะกรรมการ/อนุกรรมการโคนมฯ ที่ต้องไม่มีผู้มีส่วนได้เสียในการมานั่งพิจารณาจัดสรรสิทธิการจัดจำหน่ายนมโรงเรียน แต่มีลค์บอร์ดชุดปัจจุบันกลับเอาหน่วยงานและผู้ประกอบการที่ผลิตและจำหน่ายนมโรงเรียนมานั่งเป็นกรรมการจัดสรรสิทธิเพื่อประโยชน์ของผู้ประกอบการฝ่ายของตนเองกันมากมาย สมาคมฯ จึงไปร้องเรียนต่อ ป.ป.ช.เพื่อให้ได้สวนเอาผิดคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการทุกคนอย่างไม่ละเว้นเพื่อรักษาบรรทัดฐานทางกฎหมายต่อไป ในวันที่ 21 พ.ค.61 เวลา 10.00 น. ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถ.สนามบินน้ำจ.นนทบุรี.



เคียงข้างเกษตรกรไทย...นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ “แม็คโคร คัดสรรคุณภาพ เคียงข้างเกษตรกรไทย” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาและยกระดับคุณภาพผลิตผลทางการเกษตรระหว่างบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กับ 7 สหกรณ์ โดยมีนางศิริพร เดชสิงห์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด แม็คโคร นายเชิดชัย พรหมแก้ว รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนางสาวอิงอร ปัญญากิจ ผู้อำนวยการสำนักกำหนดมาตรฐาน มกอช. ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ อาคารธาราพัฒนาการ แม็คโคร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

รัฐเร่งดันราคาปาล์มให้เกษตรกร คลอดเกณฑ์บังคับโรงสกัดม.ย.นี้

ผู้จัดการรายวัน360° - ก.อุตุฯ เตรียมร่างประกาศฯ กำหนดมาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมันที่โรงสกัดน้ำมันปาล์มต้องปฏิบัติตาม ชง ครม.เร็วๆ นี้ หวังเร่งบังคับใช้ให้เร็วสุด คาดไม่เกิน มิ.ย. โดยรูปแบบที่แยก ต้องสกัดได้ไม่ต่ำกว่า 18% ที่บวมต้องได้มากกว่า 30% หวังยกระดับราคาปาล์มให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น 1% ที่เพิ่มราคาจะขยับ 30 สตางค์ต่อ กก. หากคิดผลผลิต 15 ล้านตัน จะทำให้รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นรวมกว่า 4,000 ล้านบาท

นายพล โสหารขุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ ได้มีมติเห็นชอบ ร่าง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวัตถุดิบและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งจะนำเสนอ ครม. เพื่อเห็นชอบในหลักการ โดยคาดว่าจะสามารถประกาศบังคับใช้ให้เร็วสุด ไม่เกินเดือน มิ.ย. นี้

ทั้งนี้ การจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับนี้ เป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตาม มาตรา 32(2) (3) แห่ง พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 เนื่องจากเป็นเรื่องวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์โรงงาน ซึ่งในประกาศฉบับนี้ ได้กำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์ม สำหรับโรงงานสกัดทั้ง 2 แบบ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม แบบที่แยก (โรงงาน A) และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบที่บวม (โรงงาน B) โดยมีขั้นต่ำ ดังนี้

1. โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบที่แยก ที่ใช้ปาล์มหลายหรือลูกร่วงที่เกิดจากการตัดขนส่งเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 18% และโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มแบบที่บวม ที่ใช้ผลปาล์มเป็นวัตถุดิบ จะต้องสกัดน้ำมันให้ได้ไม่ต่ำกว่า 30%
2. กรณีที่มีเหตุธรรมชาติ หรือเหตุอื่นๆ ที่ทำให้การสกัดน้ำมันไม่เป็นไปตามประกาศฯ ได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในเขตที่โรงงานตั้งอยู่ มีอำนาจออกประกาศลด หรือเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมันได้

ทั้งนี้ การกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำมันขั้นต่ำของโรงงานสกัด ทำให้ชาวสวนปาล์มจะมีรายได้เพิ่มขึ้น เพราะราคาวัตถุดิบปาล์มหลายชนิดขึ้นต้นจะเริ่มที่ 18% น้ำมัน และทุกๆ 1% น้ำมันที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ราคาปาล์มหลายชนิดเพิ่มขึ้น 30 สตางค์ต่อ กก. และในปีที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้พยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมัน มีปริมาณ 15 ล้านตัน จึงเชื่อว่าการออกประกาศฯ ฉบับนี้ จะมีส่วนช่วยให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมปาล์มทั้งระบบโดยรวมของประเทศไม่ต่ำกว่า 4,000 ล้านบาท

นายเอกภัทร วงสุวรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ในฐานะประธานร่วมรับฟังความคิดเห็นของร่างประกาศกระทรวงฯ ดังกล่าว ระบุว่า เมื่อประกาศฯ ผ่าน ครม. ทางกระทรวงพาณิชย์ ก็จะนำเกณฑ์มาตรฐานเปอร์เซ็นต์น้ำมันปาล์มที่กำหนด ไปพิจารณา ราคารับซื้อน้ำมันปาล์มดิบที่มีผลต่อราคาปาล์มหลายว่าควรอยู่ที่เท่าใดที่เป็นธรรมต่อเกษตรกร ขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการให้คำแนะนำกับเกษตรกรตัดเฉพาะปาล์มสุก เพื่อให้ได้ราคาที่ดี เป็นต้น ซึ่งแนวทางทั้งหมดจะทำให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการไม่ให้ราคาปาล์มต่ำกว่า 3 บาทต่อ กก.

“กรณีที่โรงสกัดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศฉบับนี้ ก็จะมีบทลงโทษที่อยู่ระหว่างการพิจารณาที่จะต้องไปออกกฎหมายลูกมารองรับอีกครั้ง เบื้องต้นที่หารือเช่น การสั่งให้หยุดผลิตทันที หรือหากมีความผิดเกินก็ครั้งก็จะระงับหรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ เป็นต้น” นายเอกภัทร กล่าว

นายธนารักษ์ พงษ์เกษตร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าว ว่า นโยบายดังกล่าวจะยกระดับราคาปาล์มให้กับเกษตรกรได้ แต่ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มจะต้องยอมรับในเงื่อนไขที่โรงงานจะต้องคัดปาล์มที่มีคุณภาพด้วย กล่าวคือ หากปาล์มอ่อนก็จะไม่รับ เพราะจะทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันที่บีบมาต่ำได้ ดังนั้น เกษตรกรก็ต้องตัดปาล์มที่สุกเท่านั้น ซึ่งระยะแรกก็อาจจะมีปัญหาบ้างแต่ก็เชื่อว่าระยะยาวน่าจะดีขึ้น.

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6015

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 122.80 Ad Value: 270,160

PRValue (x3): 810,480

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ขอดเกล็ดประมง(พื้นบ้าน)ไทย ชาวประมงได้อะไรจาก...ไอยูยู



วันนี้เขาสบาย

ถึงแม้โดยภาพรวมจะเป็นผลดี แต่ก็ยังมีผลเสียในแง่ความเร่งรีบในการออก พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 ของรัฐบาล ทำให้มีความผิดพลาดในทางเทคนิค ไปเกี่ยวพันหลาย มาตราที่ละเมิดสิทธิชาวประมง เช่นมาตรา 34 ห้ามชาวบ้านทำประมงพื้นบ้านออกไปเกิน 3 ไมล์ทะเล ซึ่งเป็นไปไม่ได้ เนื่องจากอาชีพประมงขึ้นอยู่กับฤดูกาล บางช่วงคลื่นลมสงบ ก็สามารรถไปได้ไกลถึง 10-20 ไมล์ ในขณะที่เดียวกันก็มีมาตราที่ดีเช่นมาตรา 57 ห้ามนำสัตว์น้ำวัยอ่อนขึ้นเรือ แต่อยู่ในดุลพินิจของ

ขอดเกล็ดประมง(พื้นบ้าน)ไทย ชาวประมงได้อะไรจาก...ไอยูยู

“วันนี้เรากลัวไอยูยูมาก โดยเฉพาะไอยูยูพีชิ่ง แต่เราไม่รู้ว่าเจตนาไอยูยูคืออะไร คือความมั่นคงทางอาหารทะเล เราไปติดเรื่องเทคนิค กลับแยกประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ ตีควิเอ็มเอส ตั้งปีไป แต่หัวใจของมันคือความยั่งยืนของอาหารทะเล แต่เราไม่แตะ เราแตะแค่เรื่องเดียว เครื่องมือประมงทำลายล้าง มีอยู่ 3 ตัวที่ฉกฉกรรจ์ คืออวนรุน อวนลาก และเรือปั่นไฟ หดยอวนรุนไปตัวเดียวเหลืออีก 2 คือเรือปั่นไฟกับอวนลาก จับลูกปลาทุกกับอวนลาก ซึ่งในงานวิจัยเราเสนอไปแล้วว่าอวนลากวันนี้ทำลายล้างทะเลไทย ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกทำลายไปก็แสนตันในแต่ละปี วันนี้เราไม่ได้แก้ตรงนั้นะ

โดยภาพรวมผมมองว่าไอยูยูเข้ามาในเมืองไทยมีประโยชน์ แต่อาจกระทบประมงพาณิชย์ นะเพราะว่าเรือสวทะเบียนเดี่ยวนี่เข้มงวดขึ้น”

บางช่วงบางตอนการวิพากษ์มาตรการไอยูยู ของ “บรรจง นะแส” นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทย ในวงเสวนา **“ชีวิตติดร่างแห : ความจริงล่าสุดสถานการณ์ประมงไทย”** จัดโดยภาคีเครือข่ายองค์กรภาคประชาสังคมเพื่ออาหารทะเลที่เป็นธรรมและยั่งยืน ณ ห้องกลมมาต โรงแรมเดอะสุโกศล วันก่อน โดยยอมรับว่ามาตรการไอยูยูที่รัฐบาลประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2557 นั้นถือเป็นแรงบวกสำหรับชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะเครื่องมือประมงทำลายล้าง 3 ชนิดที่เป็นปัญหา อันเป็นผลมาจากไอยูยู นายกรัฐมนตรีใช้คำสั่งมาตรา 44 ประกาศยกเลิกอวนรุน แต่ยังมีเรือเครื่องมือทำลายล้างอีก 2 ตัวคือเรืออวนลากและเรือปั่นไฟที่ยังมีปัญหาดูต่อไป โดยยกตัวอย่างอินโดนีเซียที่เขารอดใบเหลืองจากไอยูยูก็เพราะว่าหลังได้รับสัญญาณ เขาก็ประกาศยกเลิกเครื่องมือทำลายล้างทั้ง 3 ชนิดนี้ทันที ทำให้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประกาศเป็นคำสั่งออกมา ซึ่งถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการประกาศออกมาแต่อย่างใด จึงทำให้ลูกสัตว์น้ำวัยอ่อนถูกทำลายไปเรื่อย

“กฎหมายให้อำนาจรัฐมนตรี 3 ปีมาแล้ว ไม่ยอมออกมาตรการ ลูกปลาทูยังตายทุกวัน อันนี้แรงบวกแต่ไม่ทำ วันนี้เราไม่ได้แก้ตรงนี้นะ โอเคไอยูยูเข้ามาปัญหา มันถูกเปิดมาก

ขึ้น แต่ว่าปัญหาที่ยังดำรงอยู่หากรัฐบาลไม่แก้” นายกสมาคมรักษ์ทะเลไทยกล่าว

จากรายงานผลวิจัยความสูญเสียของท้องทะเลไทยจากการทำประมงไม่ยั่งยืน โดย **วิโชคศักดิ์ รณรงค์ไพรี** ผู้จัดการสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ระบุว่า จากการสำรวจข้อมูลของกลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กรมประมง เมื่อปี 2560 ที่ผ่านมา พบว่าปี 2558 ลูกสัตว์น้ำ

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 900,000
Ad Rate: 2,200

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 17

ฉบับที่: 6015

หน้า: 1 (ล่างซ้าย), 6

Col.Inch: 122.80 Ad Value: 270,160

PRValue (x3): 810,480

Clip: Full Color

หัวข้อข่าว: ขอดเกล็ดประมง(พื้นบ้าน)ไทย ชาวประมงได้อะไรจาก...ไอยูยู



แฟมเพล

วัยอ่อนถูกทำลายจำนวน 2.81 แสนกิโลกรัม ปี 2559 จำนวน 3.4 แสนกิโลกรัม และปี 2560 จำนวน 3.5 แสนกิโลกรัม โดยลูกปลาดตัวเล็กกว่า 74 ชนิด อาทิ ปลาทุบ ปลายะพง



บรรจง นระแส

ปลาเก๋า ปลาอินทรี ปลาชะละเม็ดและอื่นๆ ถูกทำลายเฉลี่ยปีละ 30.4 ล้านกิโลกรัม ซึ่งจากการประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจจากการทำประมงแบบไม่ยั่งยืนคิดเป็นมูลค่ามากกว่า 145 ล้านบาทต่อปี โดยพบว่าการทำประมงด้วยอวนลากและอวนล้อมปั่นไฟกลางคืนสร้างความเสียหายอย่างมากต่อทะเลไทย เพราะอวนทั้งสองประเภทเป็นเครื่องมือหลักในการจับลูกปลาเศรษฐกิจวัยอ่อนไปเป็นส่วนประกอบในการผลิตอาหารสัตว์ แทนที่จะปล่อยให้โตเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงกว่านี้

“มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่รัฐบาลไทยจะต้องทำ EIA เพื่อประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงด้านเศรษฐกิจและสังคมจากการทำประมงโดยจับลูกปลาดตัวอ่อน ถ้ายังไม่เร่งแก้ปัญหาเราเป็นห่วงว่าทรัพยากร

ทางทะเลไปจนถึงเศรษฐกิจของประเทศจะยังได้รับความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ” วิโชคศักดิ์ เผยข้อมูล

ในขณะที่ **สมะแอ เจมมุด** นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยมองว่า สำหรับปัญหาของการประมงประเด็นแรกก็คือทางราชการไม่รู้ข้อมูลสัดส่วนของพื้นนึ่งประมงอย่างแท้จริง เมื่อไม่รู้ข้อมูลจึงออกกฎหมายแยกออกซึ่งประมงออกเป็น 2 กลุ่มคือ ประมงพื้นบ้านกับประมงพาณิชย์ โดยเฉพาะการให้คำนิยามคำว่าประมงพื้นบ้านต้องเป็นเรือต่ำกว่า 10 ตันกรอสนั่น ถือว่าผิดไปจากความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง ซึ่งในข้อเท็จจริงกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านมีอยู่ 4 กลุ่มคือ 1.กลุ่มที่เรือและมีเครื่องยนต์ 2.กลุ่มที่มีเรือ แต่ไม่มีเครื่องยนต์ 3.กลุ่มที่ไม่มีเรือ ไม่มีเครื่องยนต์แต่มีเครื่องมือ และ 4.กลุ่มที่ไม่มีเรือ ไม่มีเครื่องยนต์ ไม่มีเครื่องมือ โดยคนกลุ่มนี้จะไปเป็นลูกเรือพื้นบ้าน มีรายได้จากค่าแรงเท่านั้น

“เราคิดตั้งแต่คำนิยามแล้ว เพราะประมงพื้นบ้านเป็นเรือประมงต่ำกว่า 10 ตัน

กรอส 10 ตันกรอสลงมาเป็นประมงพื้นบ้านมาตรา 34 ก็เลยไปกำหนดว่าพื้นนึ่งประมงพื้นบ้านก็อยู่แค่ 3 ไมล์ทะเล ประมงพื้นบ้านออกไปได้แค่นั้น นอกนั้นก็ประมงพาณิชย์ทั้งที่มีพื้นนึ่งประมงพื้นบ้าน 85 เปอร์เซ็นต์ใน 22 จังหวัด ขณะที่ประมงพาณิชย์มีเพียง 15 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แล้วประมงพาณิชย์มีพื้นที่จับสัตว์น้ำได้กว้างถึง 197 ไมล์ทะเลก็คือเอาคนส่วนใหญ่ให้มาอยู่เขตแคบๆ แต่คนส่วนน้อยให้ไปอยู่ในวงกว้าง นี่คือความเหลื่อมล้ำและจำกัดสิทธิพื้นนึ่งประมงพื้นบ้านอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ข้อเท็จ

จริงวิถีชีวิตของพื้นนึ่งประมงพื้นบ้านนั้นต้องพึ่งพาทรัพยากรต่างๆ ในทะเล ขึ้นอยู่กับช่วงฤดูกาล เวลาตกหมึกตัวใหญ่ๆ เขาก็ไปตกกลางทะเลเกิน 3 ไมล์ทั้งนั้น ถ้าใกล้ๆ ผึ้งก็จะมีแค่ตัวเล็กๆ หรือปลาอินทรีมันก็ไม่ได้ อยู่เขต 3 ไมล์ แต่อยู่ลึกเข้าไป 15-20 ไมล์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ภาครัฐยังไม่เข้าใจวิถีชีวิตของพื้นนึ่งประมงพื้นบ้านอย่างแท้จริง” นายกสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยกล่าว พร้อมย้ำว่า

ทุกวันนี้ประเทศไทย ยังประสบปัญหาการขาดข้อมูลที่ครอบคลุม ครบถ้วนและถูกต้องเพื่อการวางแผนบริหารจัดการประมงทั้งในด้านสถิติเรือประมง การจำแนกชาวประมงพื้นบ้านและปริมาณประชากรสัตว์น้ำในท้องทะเลไทย สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลให้การจัดการประมงของไทยยังขาดประสิทธิภาพและไม่นำไปสู่การแก้ปัญหาทรัพยากรทะเลอย่างยั่งยืน

● สุรัตน์ อัดตะ ●

www.komchadluek.net

ผลวิจัยชี้‘แรงงานประมง’ ยังทำงานเกินเวลา

สุธาสิณี แก้วเหล็กไหล

ประสานงานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ เปิดเผยว่า งานบนเรือก็หนักอยู่แล้ว แรงงานประมงทุกคนที่ต้องการทำงานเกินเวลาตามกฎหมายและไม่เกินเกือบทุกคนยังต้องทำงานบนฝั่งเพิ่มเติมอีก จะเห็นว่าพวกเขาต้องทำงานหนักมาก ๆ เพื่อแลกกับค่าจ้าง ซึ่งตรงนี้เรามองว่าเป็นช่องโหว่ที่ภาครัฐควรเข้ามาตรวจสอบและกำหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับชั่วโมงทำงานให้ชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้น จากข้อมูลผลการวิจัยรายงานสิทธิแรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทย



สุธาสิณี แก้วเหล็กไหล

พบว่าแรงงานที่ทำงานบนเรือประมงไทยถึง 1 ใน 5 ต้องทำงานเกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน และมากกว่า 1 ใน 3 ไม่ได้นอนพักผ่อนเกิน 6 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมายแรงงานที่กำหนดให้ทำงานไม่เกิน 14 ชั่วโมงต่อวัน และมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 6 ชั่วโมงติดต่อกัน โดยแรงงาน 92% ที่ให้ข้อมูลเปิดเผยว่า นอกจากการทำงานบนเรือประมงแล้วพวกเขายังต้องทำงานเพิ่มเติมอีกราว 5 ชั่วโมงในวันที่มาเรือเข้าฝั่งและออกจากฝั่งด้วย

“ยอมรับว่าความพยายามในการปกป้องสิทธิแรงงานประมงในประเทศไทยมีความก้าวหน้าหลายประการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

มา แต่ขณะเดียวกันก็ยังมีช่องโหว่ที่ต้องแก้ไขอีกมาก อย่างเช่นสภาพการทำงานยังน่าเป็นห่วง แม้ว่าแรงงานส่วนใหญ่จะได้รับฝึกฝนอบรมเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างเสื้อชูชีพที่กำหนดให้เรือทุกลำต้องมีตามกฎหมายกระทรวงที่ใช้บังคับมาตั้งแต่ปี 2559 แต่มีแรงงานเพียง 12% เท่านั้นที่ระบุว่าพวกเขาได้รับการฝึกอบรม ขณะที่ 35% ระบุว่าเรือไม่มียาสามัญประจำบ้านและชุดปฐมพยาบาล 16% ระบุว่าไม่มีอาหารเพียงพอ และ 3% ไม่ได้รับอนุญาตให้พักผ่อนเมื่อล้าป่วย”

สมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) กล่าวยอมรับว่าแม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามจากทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคประชาสังคมที่มีเป้าหมายร่วมกันในการแก้ปัญหาสิทธิมนุษยชนและสิ่งแวดล้อมในภาคประมงของไทยอย่างเป็นระบบ แต่งานวิจัยก็สะท้อนให้เห็นว่าตัวนโยบายกับการนำไปปฏิบัติหรือการบังคับใช้อาจจะยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างสมบูรณ์

“ภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมขอเสนอไปยังภาคเอกชนในอุตสาหกรรมประมงไทยให้เข้ามามีบทบาทในการปกป้องสิทธิแรงงานมากขึ้น ส่งเสริมการจ้างอย่างเป็นธรรม จ่ายค่าจ้างอย่างเหมาะสม ยุติการเก็บค่านายหน้าจากแรงงาน เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยบนเรือ ขณะที่ภาคเอกชนผู้ซื้ออาหารทะเลไทยในต่างประเทศก็ควรสนับสนุนผู้ส่งออกที่ให้ความสำคัญกับอาหารทะเลไทยที่เป็นธรรมและยั่งยืนเช่นเดียวกันด้วย” ผู้อำนวยการแอลพีเอ็น ย้ำทั้งท้าย